
Meet Hayer flags issue of Mecca of Hockey Sansarpur village 

in Parliament 

  

Laying of Astroturf in Sansarpur still in limbo so far due to nom-issuance 

of NOC by Indian Army 

  

Sansarpur produced 14 hockey Olympians and clinched seven medals in 

Olympics 

  

Chandigarh/New Delhi, March 27: 

  

Member Parliament from Sangrur Gurmeet Singh Meet Hayer on Thursday 

raised the issue of Sansarpur village in the Parlianent during the zero hour 

highlighting the lack of astroturf in hockey’s Mecca Sansarpur so far. 

  

Meet Hayer mentioned that Sansarpur had given 14 Olympian to the country as 

well as clinching seven medals in Olympics including four Gold, one silver and 

two bronze medals. He pointed out that hockey legend Ajit Pal Singh, who won 

the World Cup-1975, also hails from Sansarpur. All the Olympians are residents 

of same lane and Kular community. 

  

The  Member Parliement apprised the House that after 1976 not even a single 

Olympian is produced from Sansarpur. He said the hockey had been played on 

Astroturf since 1976 itself. He said that the Sansarpur village located in 

Jalandhar Cantonment and the village had no appropriate land for sports 

stadium. The NOC is required for laying astroturfing on grassy ground  for 

which NOC is required from the Indian Army said Meet Hayer adding that the 

Army authorities didn’t provide the NOC so far besides not laying the astroturf 

on its own. 

  

Seeking special attention of Home Department of Union Government, Sports 

Minister and Anurag Thakur, the Member Parliament said that in view of 

colossal contribution of Sansarpur to country’s hockey the astroturf ground 

should be laid in the right earnest. 

—— 

 

ਸੂਚਨਾ ਤ ੇਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ 

 

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਿੱ ਚ ਹਾਕੀ ਦ ੇਮਿੱ ਕਾ ਵਪੰਡ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਦਾ ਮੁਿੱ ਦਾ ਚੁਿੱ ਵਕਆ 

 

ਫੌਜ ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਨਾ ਵਮਲਣ ਕਾਰਨ ਐਸਟੋਟਰਫ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਿੀ ਸਿੱ ਖਣਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰਪਰੁ 

 



ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਨੇ 14 ਹਾਕੀ ਓਲੰਪੀਅਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਅਤ ੇਓਲੰਵਪਕਸ ਵਿਿੱ ਚ ਸਿੱ ਤ ਤਮਗ਼ ੇਵਜਿੱ ਤੇ 
 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਿੀਂ ਵਦਿੱ ਲੀ, 27 ਮਾਰਚ 

 

ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਵਸੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦ ੇਵਸਫ਼ਰ ਕਾਲ ਵਿਿੱ ਚ ਹਾਕੀ ਦੇ ਮਿੱ ਕਾ 
ਵਪੰਡ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਦਾ ਮੁਿੱ ਦਾ ਚੁਿੱ ਕਵਦਆਂ ਇਸ ਵਪੰਡ ਦੀ ਹਾਕੀ ਨੰੂ ਿਿੱ ਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਵਦੰਵਦਆ ਂਵਕਹਾ ਵਕ ਇਹ 

ਵਪੰਡ ਹਾਲੇ ਿੀ ਐਸਟੋਟਰਫ ਹਾਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਸਿੱ ਖਣਾ ਹੈ। 
 

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਨੇ 14 ਹਾਕੀ ਓਲੰਪੀਅਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਅਤ ੇਓਲੰਵਪਕਸ ਵਿਿੱ ਚ ਸਿੱ ਤ ਤਮਗ਼ ੇ

ਵਜਿੱ ਤੇ। ਇਨਹ ਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਚਾਰ ਸੋਨੇ, ਇਕ ਚਾਂਦੀ ਤ ੇਦ ੋਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਮਗ਼ ੇਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 1975 ਵਿਿੱ ਚ ਭਾਰਤ ਲਈ 

ਇਕਲੌਤਾ ਵਿਸ਼ਿ ਕਿੱ ਪ ਵਜਿੱ ਤਣ ਿਾਲੇ ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਵਸੰਘ ਿੀ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸਨ ਅਤ ੇਸਾਰੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਇਕੋ 

ਗਲੀ ਦ ੇਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰ ੇਹੀ ਕੁਲਾਰ ਸਨ। 
 

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ 1976 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਿੀ ਓਲੰਪੀਅਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 

ਅਤ ੇ1976 ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਕੀ ਐਸਟੋਟਰਫ ਉਪਰ ਖੇਡੀ ਜਾਣ ਲਿੱ ਗੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਸੰਸਾਰਪਰੁ ਵਪੰਡ ਜਲੰਧਰ 

ਛਾਉਣੀ ਦੀ ਬੁਿੱ ਕਲ ਵਿਿੱ ਚ ਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਿੱ ਥੇ ਨਾ ਹੀ ਵਪੰਡ ਕੋਲ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਘਾਹ ਿਾਲੇ ਗਰਾਊਂਡ 

ਵਿਿੱ ਚ ਐਸਟੋਟਰਫ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੈਨਾ ਕੋਲੋ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹ,ੈ ਨਾ ਹੀ 
ਇਹ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਅਤ ੇਨਾ ਹੀ ਸੈਨਾ ਿਿੱ ਲੋਂ  ਆਪਣੇ ਪਿੱ ਧਰ ਉਤ ੇਐਸਟੋਟਰਫ ਲਗਾਈ ਗਈ। 
 

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਗਰਵਹ ਮੰਤਰੀ, ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਤ ੇਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਕੋਲੋ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਉਤ ੇਮੰਗ 

ਕੀਤੀ ਵਕ ਸੰਸਾਰਪਰੁ ਦੀ ਹਾਕੀ ਨੰੂ ਦੇਣ ਦੇਖਵਦਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਜਾਿੇ ਅਤ ੇਸੈਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 
ਉਠਾਉਂਵਦਆ ਂਇਿੱ ਥੇ ਹਾਕੀ ਐਸਟੋਟਰਫ ਗਰਾਊਂਡ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ। 
------ 

सूचना एवं लोक संपकक  ववभाग, पंजाब 

 

मीत हेयर ने संसद में हॉकी के मक्का गााँव संसारपुर का मुद्दा उठाया 

 

सेना से एन.ओ.सी. न ममलने के कारण अब भी एस्ट्रोटर्फ  से वंमित है संसारपुर 

 

संसारपुर ने 14 हॉकी ओलंमपयन पैदा मकए और ओलंमपक में सात पदक जीते 

 

िंडीगढ़/नई मदल्ली, 27 मािफ 
 

संगरूर से लोकसभा सांसद गुरमीत वसंह मीत हेयर ने संसद के शून्यकाल में हॉकी के मक्का कहे जाने 

वाले गााँव संसारपुर का मुद्दा उठाते हुए इस गााँव के हॉकी में वदए गए ऐवतहावसक योगदान का उले्लख 

वकया और कहा वक यह गााँव अब भी एस्ट्र ोटर्क  हॉकी ग्राउंड से वंवचत है। 
 

मीत हेयर ने कहा वक संसारपुर ने अब तक 14 हॉकी ओलंवपयन वदए हैं और ओलंवपक में कुल सात 

पदक जीते हैं, वजनमें चार स्वर्क, एक रजत और दो कांस्य पदक शावमल हैं। 1975 में भारत के वलए 



इकलौता ववश्व कप जीतने वाले अजीत पाल वसंह भी संसारपुर से थे। इस गााँव के सभी ओलंवपयन एक 

ही गली में रहते थे और सभी ही कुलार थे। 
 

मीत हेयर ने कहा वक 1976 के बाद से संसारपुर से भारत के वलए एक भी ओलंवपयन नही ंआया, क्ोवंक 

उसी समय से हॉकी एस्ट्र ोटर्क  पर खेली जाने लगी। उन्ोनें बताया वक संसारपुर गााँव जालंधर छावनी के 

पास स्थथत है, जहां गााँव के पास खेल मैदान के वलए ज़मीन नही ंहै। घास के मैदान में एस्ट्र ोटर्क  लगाने के 

वलए सेना से अनापवि प्रमार् पत्र (एन.ओ.सी.) की आवश्यकता है, लेवकन अब तक न तो यह 

एन.ओ.सी. दी गई और न ही सेना की ओर से अपने स्तर पर एस्ट्र ोटर्क  लगाई गई। 
 

मीत हेयर ने भारत सरकार के गृह मंत्री, खेल मंत्री और अनुराग ठाकुर से अपील की वक संसारपुर के 

हॉकी योगदान को ध्यान में रखते हुए इस मामले को सेना के साथ उठाया जाए और वहााँ हॉकी एस्ट्र ोटर्क  

ग्राउंड तैयार वकया जाए। 
—— 
 


